

ประจำวันที่ 23-29 เมษายน 2557

### พาณิชย์เพิ่มเป้าส่งออกข้าว คาด 9 ล้านตันหลังราคาร่วง

กระทรวงพาณิชย์ ประเมินการส่งออกข้าวไทยในปีนี้จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสิ้นสุดของโครงการรับจำนำข้าว ส่งผลให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันด้านราคาได้ในตลาดโลก ซึ่งต่างจากช่วงที่มีโครงการรับจำนำ ที่ราคาข้าวไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งสำคัญ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนมี.ย. นี้ กรมการค้าต่างประเทศจะทบทวนเป้าหมายการส่งออกข้าวจากปัจจุบันที่กำหนดไว้ 8.5 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 9 ล้านตัน มีราคาเฉลี่ยตันละ 500 ดอลลาร์ (เฉลี่ยราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว) จะทำให้มูลค่าการส่งออกข้าวปีนี้อยู่ที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์ จากปัจจัยที่ไทยเปิดประมูลจำหน่ายข้าวในสต็อกรัฐบาลและขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งทำให้การส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เป้าหมายใหม่นี้ ยังเป็นการส่งออกที่รองจากอินเดีย ที่ส่งออกข้าวสูงสุดในโลก ประมาณ 10 ล้านตัน

ด้านปัจจัยจากประเทศผู้ซื้อประเมินว่า ฟิลิปปินส์มีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากประมาณการไว้เดิม 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านตัน ขณะที่จีนจะยังคงมีการนำเข้ามากที่สุดในโลก ประมาณ 3.2 ล้านตัน และไนจีเรียนำเข้า 3 ล้านตัน สอดคล้องคล้อยกับสต็อกข้าวโลกที่พบว่า ปีการผลิต 2556/57 สต็อกข้าวปลายปีจะมีประมาณ 111.2 ล้านตัน ลดลงจากที่ประมาณการไว้เมื่อเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา ประมาณ 111.7 ล้านตัน เพราะไทยมีสต็อกข้าวลดลง

ในสัปดาห์หน้า ไทยและมาเลเซียจะได้ข้อสรุปการซื้อข้าวขาว 5% ปริมาณ 8 แสนตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคา เพราะมาเลเซียยังเสนอราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด หรือ ต่ำกว่าตันละ 380 ดอลลาร์ (เอฟโอบี) ขณะที่ไทยต้องการได้ราคาตลาดเพราะเป็นข้าวใหม่

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการประมูลข้าวครั้งล่าสุดที่ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดจำหน่ายข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี เมื่อ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา ปริมาณรวม 4.2 แสนตัน ล่าสุด นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้อนุมัติขายสำหรับการประมูลดังกล่าว รวมกับการประมูลส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาณ 1.7 แสนตัน และการเสนอขอซื้อโดยตรง (แบบมีออเดอร์) ปริมาณรวม 3 แสนตัน ให้เอกชนสืบกว่าราย เช่น โรงสีเจริญผล บริษัท พงษ์ฉลาม จำกัด บริษัท เอเชียโกลเด้น ไรซ์ บริษัท นครหลวงค้าขาย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้นำเงินสงคืนให้กระทรวงการคลัง เพื่อใช้หนี้ที่ได้ยืมเงินงบประมาณกลางจำนวน 20,000 ล้านบาท จ่ายค่าข้าวให้ชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวนาปี 2556/57 ไปแล้วทั้งสิ้น รวม 15,400 ล้านบาท คาดว่า ก่อน 20 พ.ค. นี้จะส่งเงินคืนที่เหลืออีก 5,000 ล้านบาท ให้ได้ครบตามจำนวนอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม หากจะมีการกักตุนเพิ่ม ควรพิจารณาขีดความสามารถการระบายข้าวของรัฐว่าจะมีเฉลี่ยที่เดือนละ 8,000 ล้านบาท เป็นสำคัญก่อนกำหนดวงเงินการกักในครั้งต่อไป

“ตอนนี้ราคาข้าวกลับสู่โลกแห่งความจริงแล้ว ทำให้ศักยภาพส่งออกข้าวของไทยกลับคืนมา เพราะไทยมีแต้มต่อเรื่องคุณภาพและความสามารถในการส่งมอบที่ดีกว่าคู่แข่ง เมื่อราคาข้าวไทยสู่ภาวะปกติ จึงเชื่อว่าปริมาณการส่งออกจะเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศมีแผนจะทบทวนเป้าหมายการส่งออกในเดือนมี.ย. นี้ แต่จะถึง 9 ล้านตันหรือไม่ ต้องประเมินคู่แข่งที่สำคัญ คือ อินเดีย ซึ่งพบว่ายังมีสต็อกข้าวอยู่อีกมาก” แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนทิศทางราคาข้าวจากนี้ เชื่อว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยราคาข้าวขาว 5% เฉลี่ยที่ตันละ 380 ดอลลาร์ ในปัจจุบัน แต่ในเดือนพ.ค. นี้ ประเมินว่าราคาข้าวจะขยับเพิ่มขึ้น จากปัจจัยผลผลิตขาดช่วง เป็นรอยต่อระหว่างสิ้นนาปรัง ก่อนจะเข้าสู่หน้าปี ปีการผลิต 2557/58 ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดอีกครั้งในเดือนพ.ย. นี้ โดยเดือนพ.ค. เป็นต้นไป ราคาข้าวมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากกว่าตันละ 400 ดอลลาร์ ส่วนราคาข้าวผลผลิตหน้าปี คาดว่าจะไม่ต่ำกว่าตันละ 380 ดอลลาร์

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าในปีนี้อาจมีโอกาสที่จะส่งออกข้าว 8.5-9 ล้านตัน เนื่องจากราคาข้าวไทยเริ่มปรับตัวลดลงตามตลาดโลก หลังจากที่ไทยไม่มีนโยบายรับจำนำข้าว และรัฐบาลมีแผนระบายข้าวมากขึ้น ทำให้คู่แข่งต้องทำราคาลดลงเพื่อรักษาตลาดไว้

กรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ณ วันที่ 4 เม.ย. 2557 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 2,110,133 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 1,645,128 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 28.27% โดยมีมูลค่าการส่งออก 1,104 ล้านดอลลาร์ หรือ ลดลง 6.66%) เมื่อคิดเป็นเงินบาทประมาณ 35,629 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.81%

“เรายังคงเห็นหน้าขายข้าวไปในทุกตลาดที่เคยขายได้ โดยเฉพาะจีน ที่เรายังส่งออกไปได้เรื่อยๆ มาเลเซียที่เคยหายไปก็จะกลับมาซื้อข้าวไทย 7-8 แสนตันในปีนี้อีก สงกาก็เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากที่ลดนำเข้าข้าวเพราะเห็นว่าราคาสูงกว่าคู่แข่งช่วงที่มีโครงการรับจำนำ แต่หลังจากไม่มีโครงการรับจำนำแล้วราคาข้าวไทยเริ่มปรับตัวลดลงตามตลาดโลก คิดว่าถึงสิ้นปีนี้ไทยน่าจะส่งออกได้ 8.5-9 ล้านตันแน่นอน” นายเจริญ กล่าว

นายเจริญ กล่าวว่า เอกชนยังคงต้องทำงานหนักเพื่อรักษาตลาดข้าวไว้ให้ได้หลังจากที่สูญเสียตลาดข้าวให้กับคู่แข่งไปหลายตลาด และบางตลาดก็ส่งออกข้าวไปได้น้อยกว่าเดิม โดยล่าสุด เอกชนไทยไม่ชนะการประมูลข้าวเพื่อส่งออกไปฟิลิปปินส์กว่า 8 แสนตัน เพราะไทยเสนอราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่งคือเวียดนามถึงตันละ 40 ดอลลาร์ เนื่องจากไม่แน่ใจในราคาค่าขนส่งภายในประเทศของฟิลิปปินส์ ในเงื่อนไขการประมูลในครั้งนี้ได้ระบุว่าผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องส่งมอบข้าวให้กับฟิลิปปินส์ถึงโกดัง

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาข้าวไทยเสนอไปจะสูงกว่าเวียดนามตันละ 40 ดอลลาร์ แต่เมื่อเทียบกับช่วงที่มีโครงการรับจำนำแล้ว ถือว่าส่วนต่างราคาไม่ได้มากนัก เพราะช่วงที่รับจำนำราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งถึงตันละ 100 ดอลลาร์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## อินเดียโอดไทยดัมพ์ข้าวหนัก

ผู้บริหารหลายคนในแวดวงอุตสาหกรรมอินเดีย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของอินเดียอาจลดลงเกือบ 1 ใน 4 ปีนี้ ซึ่งหากการส่งออกของอินเดียลดลง ก็อาจช่วยให้ไทยระบายข้าวที่มีอยู่เป็นปริมาณมากเป็นประวัติการณ์ได้ และอาจทำให้ไทยทวงคืนสถานภาพผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดกลับมาได้ หลังจากสูญเสียตำแหน่งให้อินเดียไปเมื่อ 2 ปีก่อน

นอกจากนั้น สภาพการณ์ดังกล่าว ยังอาจทำให้อินเดียมีข้าวในมือเหลือมากขึ้นในช่วงที่สต็อกข้าวก็มีมากอยู่แล้ว ทั้งยังทำท่าจะเก็บเกี่ยวได้เป็นประวัติการณ์อีก จนอาจทำให้เกิดปัญหาในการเก็บสต็อกข้าว

นาย บี.วี. กฤษณา ราว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรูฟิอาโกรฟูดส์ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย ไม่รวมข้าวบาสมาดิ กล่าวว่ อินเดียแทบไม่มีบทบาทในตลาดเลยในขณะนี้ เพราะไทยกับเวียดนามพากันขายข้าวอย่างหนัก และเป็นที่ยากที่ผู้ส่งออกอินเดียจะไปสู้ราคาของ 2 ประเทศนี้ได้ หากสภาพการณ์เป็นเช่นนี้ ไทยจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการส่งออกข้าวไม่นับรวมข้าวบาสมาดิของอินเดีย อาจลดลงเหลือ 4 ล้านตัน

ทั้งนี้ อินเดียแข่งหน้าไทยขึ้นเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อปี 2555 หลังจากรัฐบาลยกเลิกข้อห้ามส่งออกข้าวที่ไม่รวมข้าวบาสมาดิ เมื่อปี 2554 เพื่อลดปริมาณข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์

ปีงบประมาณ 2556/57 ที่สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. การส่งออกข้าวทั้งหมดของอินเดียอยู่ที่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ 10.5 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ 4 ล้านตันและข้าวประเภทอื่นอีก 6.5 ล้านตัน

เจ้าหน้าที่หลายคนในแวดวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิของอินเดีย มีแนวโน้มจะคงที่ในปีงบประมาณ 2557/58 ที่ประมาณ 4 ล้านตัน การส่งออกข้าวโดยรวมอาจลดลงเหลือ 8 ล้านตัน เนื่องจากการส่งออกข้าวประเภทอื่นลดลง

เทรดเดอร์ยุโรป ระบุว่า ปีนี้ไทยนำข้าวในโกดังรัฐออกมาขายแก่พ่อค้าเอกชนในปริมาณมากและในราคาต่ำ โดยข้าวจากไทยมีการเสนอขายในราคาต่ำที่สุด ในการประมูลระหว่างประเทศจากผู้ซื้อข้าวในระดับรัฐของอิรักที่ต้องการซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน

สภาพการณ์ดังกล่าวอาจดันการส่งออกข้าวของไทยให้ถึง 9 ล้านตันในปี นี้ จาก 6.7 ล้านตันเมื่อปีก่อน ส่วนการส่งออกของอินเดียปีนี้คาดว่าจะน้อยกว่านี้ ปัจจุบันไทยเสนอขายข้าว 5% ที่ตันละ 390-395 ดอลลาร์เอฟโอบี เทียบกับราคาของอินเดียที่ 400 ดอลลาร์ จากปกติที่ไทยมักคิดราคาสูงกว่าอินเดียเพราะเมล็ดข้าวยาวกว่า

นายเอ็ม อติชฌ์นาร์ ผู้อำนวยการบริหารแห่งบริษัท ศรีลาลิธา ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในรัฐอานธรประเทศ กล่าวว่า อินเดียกับไทยเสนอราคาขายข้าว 5% ใกล้เคียงกันมาก ราคาของไทยต้องสูงขึ้นไปอีกตันละ 40 ดอลลาร์ อินเดียจึงจะส่งออกได้

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นับจากสัปดาห์แรกของเดือนก.พ. ไทยลดราคาส่งออกข้าว 5% ลงเกือบ 12% เทียบกับราคาส่งออกจากเวียดนามที่ลดลง 2% ส่วนราคาของอินเดียเพิ่มขึ้น 2% ในช่วงเดียวกันผลจากเงินรูปีแข็งค่า

นายเอ็มพี จินดัล ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย กล่าวว่า สำหรับข้าวบางเกรด ไทยเสนอขายในราคา ถูกเทียบกับราคาของอินเดีย ผู้ส่งออกของอินเดียไม่สามารถลดราคาลงได้มากนัก เพราะเงินรูปีแข็งค่า ทั้งนี้ การแข็งค่าของเงินรูปีทำให้ผู้ส่งออกมีรายได้ลดลง โดยเงินรูปีแข็งค่าขึ้นเกือบ 3% ตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.

การที่ไนจีเรีย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของอินเดีย เก็บภาษีอากรนำเข้า 110% สำหรับข้าวเมื่อปีที่แล้ว อาจยังบดบังการส่งออกของอินเดีย ทั้งนี้ หลักๆ แล้วอินเดียส่งออกข้าวประเภทที่ไม่ใช่หอมมะลิ ไปประเทศในแอฟริกา อย่างไนจีเรีย เซเนกัล เบนิน ขณะที่อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิ นอกจากนี้ ผู้ซื้อรายอื่นในแอฟริกายังกำลังหันมาหาไทย ในช่วงที่รัฐบาลนำสต็อกข้าวจากโกดังมาระบายอย่างหนัก

ด้านความเคลื่อนไหวกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำลังไต่สวนเพื่อชี้มูล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ละเว้นหน้าที่ในการระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดกับโครงการจำนำข้าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## **ยรรยงคาดระบายข้าวผ่าน AFET ได้ตามเป้า 1 ล้านตัน ภายใน มิ.ย.57**

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาส่วนต่าง (ค่าเบสิส) จากราคาล่วงหน้าในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(AFET) สำหรับข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 10 ปริมาณ 212,000 ตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 55/56 และ ปี 56/57 ปริมาณ 162,000 ตัน และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปีการผลิต 56/57 อีกกว่า 50,000 ตัน จากคลังใน 12 จังหวัด ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคา รวม 14 ราย แต่เป็นการยื่นซื้อเฉพาะข้าวขาว 5% ปริมาณ 162,000 ตัน ในราคาส่วนต่างตั้งแต่ลบ 2 บาท/กิโลกรัม(กก.) ถึงลบ 4 บาท/กก. จากราคาล่วงหน้าในอีก 1 เดือนที่ กก.ละ 12.10-12.20 บาท

ทั้งนี้คาดว่า การระบาย AFET ครั้งที่ 10 น่าจะระบายข้าวได้ประมาณ 80% จากที่ยื่นเสนอซื้อ ซึ่งเมื่อรวมกับการระบายข้าวใน AFET ทั้ง 9 ครั้งที่ผ่านมา ที่อนุมัติขายได้ประมาณ 547,581 ตัน จะทำให้สามารถระบายข้าวผ่าน AFET ได้ใกล้เคียง 700,000 ตัน และในเดือน พ.ค.นี้ จะเปิดประมูลข้าวผ่านตลาด AFET อีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 8 พ.ค.และวันที่ 23 พ.ค. อีกครั้งละ 200,000 ตัน ทำให้คาดว่าจะสามารถขายข้าวผ่าน AFET จนถึงเดือน พ.ค.ได้เกือบ 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปตามกรอบที่ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในการระบายข้าวผ่าน AFET 1 ล้านตัน

"หาการระบายข้าวผ่าน AFET ได้ครบ 1 ล้านตัน เชื่อว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ จะทำให้รัฐบาลได้เงินมากกว่าหมื่นล้านบาท มาส่งคืนกระทรวงการคลัง เพื่อจ่ายค่าข้าวให้กับชาวนาได้อย่างแน่นอน" นายบรรยง กล่าว

รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า เรื่องจะขอยืมงบกลางเพิ่มอีก 40,000 ล้านบาทมาจ่ายหนี้จำนำข้าวให้ชาวนานั้นคงต้องรอให้กระทรวงฯ จ่ายหนี้ก้อนแรก 20,000 ล้านบาทให้ครบก่อน แต่ในเดือนพฤษภาคมคงจะทำเรื่องเสนอ ครม. ยืมงบกลางอีกครั้ง และขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งขายข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังเจรจาขายให้มาเลเซียอีก 800,000 ตัน และอีกหลายประเทศในแอฟริกา และตะวันออกกลาง

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

## ไทยลุยขายข้าวให้ฟิลิปปินส์

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันนี้ ได้เห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าว ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยมอบอำนาจให้ รมว.พาณิชย์ หรือผู้ที่รมว.พาณิชย์มอบหมาย ให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ซึ่งสาระสำคัญของร่างฉบับดังกล่าว ทั้งสองประเทศตกลงที่จะซื้อขายข้าวขาวในปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี 57-59 โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับภาวะตลาดข้าวโลก และผลผลิตในทั้งสองประเทศ รวมทั้งให้ใช้ราคาตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขายจริง

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยจะมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยกรมการค้าต่างประเทศต้องมีประวัติการซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ จะมอบหมายให้หน่วยงานองค์การอาหารแห่งชาติ (เอ็นเอฟเอ) เป็นหน่วยงานดำเนินการ ส่วนการจัดซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย ทั้งสองประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติกฎเกณฑ์ และระเบียบว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเป็นมาตรฐาน โดยทั้งสองประเทศจะพยายามหาข้อตกลงของราคาข้าวให้ได้ใน 10 วัน

สำหรับร่างบันทึกความตกลงดังกล่าว ยังมีเนื้อหาสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับเดิม ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนมิ.ย.54 โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงจะขายข้าวระหว่างกันปีละ 1 ล้านตัน เป็นเวลา 3 ปี จึงเป็นโอกาสของรัฐบาลไทย ที่จะขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ ในรูปแบบจีทูจี หรือเข้าร่วมประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ ตามข้อกฎหมายของรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยคาดว่า ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวในปี 57 ประมาณ 1.4 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแสดงความเห็นว่า ร่างบันทึกความตกลงนี้ เป็นการจัดทำบันทึกในทำนองเดียวกับความตกลงเดิมที่เคยได้ทำไว้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ซึ่งหมดอายุลงแล้วเมื่อ 31 ธ.ค.56 และเป็นเพียงกรอบความตกลง ที่ทำให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าร่วมการประมูลขายข้าว หรือเจรจาขายข้าวในรูปแบบจีทูจีกับฟิลิปปินส์เท่านั้น ซึ่งฝ่ายไทยจะต้องเสนอราคาขายข้าว และเงื่อนไขตามการประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ หรือทั้งสองฝ่าย ต้องเจรจาในรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อขายในภายหลัง ขณะเดียวกัน บันทึกฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.59 และอาจต่ออายุตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

นอกจากนี้จากการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังเห็นว่า ร่างบันทึกฉบับดังกล่าว ไม่ได้ อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 180 ของรัฐธรรมนูญ และไม่เป็นการสร้างความผูกพันกับกรม.ชุดใหม่

[ที่มา เดลินิวส์](#)



## นิวัฒน์ธำรงยื่นเอกสารชี้แจงข้อมูลสต็อกข้าวให้ ป.ป.ช.เพิ่ม ยันไม่มีสูญหาย

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการเดินทางมายื่นเอกสารประกอบการให้ปากคำต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้มีการนำข้อมูลในเรื่องของสต็อกข้าวของรัฐบาล ในแต่ละฤดูกาลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 28 ก.พ. นั้น มีอยู่ประมาณ 19.9 ล้านตัน อยู่ในภาวะผูกพันรอการส่งมอบประมาณ 6 ล้านตัน ซึ่งมีข้าวเหลืออยู่ประมาณ 13 ล้านตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการขายข้าว ซึ่งมีทั้งข้าวเก่าตั้งแต่ปี 47 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีการทำสัญญาไว้ 21 ล้านตัน ส่งมอบแล้ว 15 ล้านตัน รอเหลือส่งมอบอีก 6 ล้านตัน และทำรายได้มากกว่า 213,500 ล้านบาท

ส่วนกฎเกณฑ์การตั้งราคาในการจำหน่ายข้าวนั้น นายนิวัฒน์ธำรง ชี้แจงว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ใช้หลักเกณฑ์เดิมตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และกำหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาในประเทศ คู่แข่งในตลาดโลกและค่าเสื่อมสภาพข้าว ซึ่งมั่นใจว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีความเหมาะสม

สำหรับหลักเกณฑ์คิดค่าเสื่อมสภาพข้าวที่คณะกรรมการปิดบัญชีชี้จำนวนวันนั้น นายนิวัฒน์ธำรง มองว่าเป็นการคำนวณที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง เพราะคิดในอัตราเดียวคือร้อยละ 20 ต่อปี ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ใช้หลักเกณฑ์ตามปีที่เก็บข้าวไว้ เช่น ปีที่ 1 คิดค่าเสื่อมที่ร้อยละ 0-10/ ปีที่ 2 ร้อยละ 0-20 และปีที่ 3 ร้อยละ 20-30 จึงได้มีการส่งเอกสารให้กับทางป.ป.ช.พิจารณาด้วย

นอกจากนี้ได้มอบเอกสารสัญญาประกันภัย การเช่าโกดังฝากข้าว เพื่อเป็นหลักประกันว่าในสัญญาได้ระบุความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน หากข้าวในสต็อกสูญหายหรือเสียหายจากกรณีต่างๆ

"ยืนยันว่า ข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลไม่เคยสูญหาย เพียงแต่ยังไม่ได้ลงบัญชีไว้ ซึ่งเตรียมลงบัญชีตามขั้นตอนต่อไป เพื่อลดการขาดทุน และได้ยืนยันกับทางป.ป.ช.ว่า ข้าวอีก 2.98 ล้านตันไม่ได้สูญหาย ซึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้มีการบันทึกบัญชีข้าว ซึ่งเชื่อว่า ถ้ามีการลงบัญชีไว้จะส่งผลให้ขาดทุนของโครงการลดลงอีกประมาณ 74,000 ล้านบาท" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

นอกจากนี้ ได้มีการชี้แจงในกรณีโรงสี บจก.ก้องเกียรติการเกษตร จังหวัดพิจิตร ที่ได้ถูกยกเลิกจากโครงการรับจำนำข้าวกับอศ.ในปี 49 แต่ต่อมาในปี 55 บริษัท แอล-โกลด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด โดยผู้ถือหุ้นรายใหม่ แต่ใช้สถานที่เดิม ได้เข้าร่วมโครงการโดยผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการกำกับกำกับการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด กับ อ.ต.ก. และพบว่ามีการทุจริตในเวลาต่อมา ซึ่งปัจจุบันโรงสีดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องและอยู่ระหว่างดำเนินคดี

ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะสรุปข้อมูลทั้งหมดในส่วนการให้ปากคำของตนเองได้ภายในอาทิตย์หน้า แต่ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นว่า ป.ป.ช.ว่า หากป.ป.ช.จะชี้มูลความผิดในต้นเดือนพ.ค.จะถือว่าเป็นการเร่งรีบในการพิจารณาหรือไม่ แต่เชื่อว่า ป.ป.ช.จะให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรี

"เรื่องของผมน่าจะสรุปได้ในอาทิตย์หน้า ส่วนเรื่องนายกรัฐมนตรี ผมไม่ทราบ ท่านไม่ได้บอก" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## อศ.พื้นตลาดข้าวถุงในจีน ส่งออกปีแรก 57 ประมาณ 2 หมื่นตัน

นายชนุตพรภรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(อศ.) เปิดเผยว่า อศ. ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทำตลาดข้าวคุณภาพในตลาดจีน กับ บริษัท จีนไทอวี่ ซึ่งเป็นบริษัทค้าข้าวรายหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน โดยล็อตแรกจะเริ่มจากการจัดส่งข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 5 กิโลกรัม ภายใต้ยี่ห้อจีนไทอวี่ และข้าวหอมมะลิบรรจุถุง 15 กิโลกรัมและ 50 กิโลกรัม โดยใช้ตรายี่ห้อของจีนเอง กำหนดจัดส่งภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และวางเป้าหมายส่งออก ในปีแรก 2557 ประมาณ 2 หมื่นตัน เฉลี่ยตันละ

30,000 บาท จุดประสงค์เพื่อฟื้นตลาดข้าวถุงจีนใต้อวีที่หยุดมา 5 ปี และแก้ปัญหาข้าวหอมมะลิปลอมปนในจีน และจับมือผู้ผลิตในไทย ผลิตข้าวถุงภายใต้ยี่ห้อ"ออส." และยี่ห้ออื่นๆ เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก กำหนดเป้าหมายต่อปี 5หมื่นตันถึง 1แสนตันต่อปี โดยกำหนดวางตลาดภายในเดือนมิถุนายนนี้

ที่มา มติชน

## กรมการข้าวตั้งข้าวจังหวัดหวังดันโซนนิ่งข้าวสำเร็จ

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เพื่อให้ดำเนินนโยบายบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับข้าว (โซนนิงข้าว) ประสบผลสำเร็จได้สั่งการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 50 แห่ง มีสถานที่ตั้งอยู่ใน 33 จังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็น'ข้าวจังหวัด' เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าเป็นประธานโดยสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ แผนงาน และแนวคิดให้คณะทำงาน อย่างไรก็ตามในอีก 26 จังหวัด ที่ยังไม่มีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยแต่งตั้งข้าราชการอาวุโสในศูนย์ใกล้เคียงเป็นข้าวจังหวัด

ทั้งนี้ปัจจุบัน ชวานาประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านการผลิต เนื่องจากพื้นที่ทำนาเกือบ 70 % ตั้งอยู่ในเขตนาหน้าฝน ทำให้เสี่ยงต่อการผลิตและปัญหาโรคแมลงระบาดจากการสำรวจพบว่าในพื้นที่เพาะปลูกข้าว 71.20 ล้านไร่ อยู่ในเขตเหมาะสมทางวิชาการ 43.82 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือ 27.38 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม

สำหรับการแก้ไขปัญหากระทรวงเกษตรฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัดโดยมีภารกิจหลัก 3 อย่างคือ 1.ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาความต้องการข้าวของจังหวัดโดยละเอียด 2.จัดกลุ่มชวานาของจังหวัดเพื่อผลิตข้าวตามตลาดต้องการ 3.ประสานประโยชน์ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชวานาและผู้ประกอบการอื่นๆ

ที่มา มติชน

## สศก. คาด ข้าวนาปรังปีนี้ให้ผลผลิต 10.2 ล้านตัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ราคาข้าวนาปรังที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนเมษายน 57 มีราคา ลดลงร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้าวคงเหลือในสต็อกมาก ประกอบกับเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด คาดปีนี้ให้ผลผลิตประมาณ 10.2 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5% อาจกระทบราคาผันผวนยิ่งขึ้น

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวนาปรังที่เกษตรกรขายได้ในปีนี้ พบว่า มีราคาลดลงทุกความชื้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเดือนเมษายน 2557 ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาข้าวนาปรัง ความชื้น 15% มีราคาเฉลี่ยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6,960 บาท และความชื้น 25% มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5,830 บาท ลดลง 30-40% เนื่องจากมีข้าวคงเหลือในสต็อกมาก จึงทำให้ราคาข้าวไม่มีเสถียรภาพ ประกอบกับในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด คือประมาณ 3.23 ล้านตัน หรือ 32% ของผลผลิตทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มีผลผลิตออกสู่ตลาด เพิ่มขึ้น 4% ในขณะที่ผลผลิตทั้งหมดที่คาดคะเนไว้ในปี 2557 จะมีประมาณ 10.2 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 5% ทั้งนี้ การผลิตข้าวนาปรังจะมีผลผลิตกระจุกตัวในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ของทุกปี แต่สำหรับปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตออกมากที่สุด ประมาณ 57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าราคาอาจจะผันผวนมากกว่านี้

ที่มา ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

## โคเด็กซ์ไฟเซียวค่ามาตรฐาน “สารหนู” ในสินค้าข้าว

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร (JECFA) ได้รายงานการตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic Arsenic) ในข้าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค คณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารปนเปื้อน (Codex Committee on Contaminants in Foods ; CCCF) จึงได้เร่งพิจารณากำหนดค่าปริมาณปนเปื้อนสูงสุด (Maximum Level หรือ ML) ของสารหนูในข้าว เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคล่าสุดที่ประชุม CCCF ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีมติรับรองค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวขัดสีหรือข้าวขาว โดยกำหนดให้ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งจะนำค่าดังกล่าวนี้เสนอให้คณะกรรมการโคเด็กซ์ (CAC) พิจารณารับรองในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อประกาศใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศต่อไป

ส่วนค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกล้อง ยังมีข้อถกเถียงระหว่างการทำหนดค่าที่ 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยประเทศผู้ผลิตหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย ปากีสถาน ต้องการให้กำหนดค่าที่ 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ขณะที่สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และบราซิล ต้องการให้กำหนดที่ 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งประเทศไทยเห็นว่า การกำหนดค่า ML ของสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกล้องที่ 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม อาจเข้มงวดเกินไปสำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าว แต่ถ้าเป็น 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะเป็นค่าที่สามารถปฏิบัติได้มากกว่า ไทยจึงเสนอให้ที่ประชุม CCCF พิจารณาผลกระทบของการกำหนดค่าระหว่าง 0.3-0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ไทยเสนอ พร้อมให้คณะทำงานกลับไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและทบทวนการกำหนดค่าในช่วง 0.3-0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเสนอให้คณะกรรมการโคเด็กซ์พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

นอกจากนั้น ที่ประชุม CCCF ยังเห็นชอบให้ตรวจสอบสินค้าข้าวนำเข้าและส่งออก โดยเบื้องต้นให้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารหนูทั้งหมด (Total Arsenic) ซึ่งจะตรวจง่ายกว่า ถ้าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ก็สามารถนำเข้า-ส่งออกได้ หากเกินค่ามาตรฐานจำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ในรูปสารหนูอนินทรีย์ซ้ำก่อน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผลการศึกษาศึกษาการปนเปื้อนสารหนูในข้าวไทยที่ มกอช.ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งสองรายการ โดยในข้าวขัดสีพบต่ำกว่า 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในข้าวกล้องพบต่ำกว่า 0.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งมั่นใจได้ว่า ข้าวไทยมีความปลอดภัยและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล

“ปัจจุบันประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศเริ่มกำหนดค่า ML ของสารหนูในข้าวแล้ว การที่โคเด็กซ์ได้กำหนดค่าดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นค่ามาตรฐานกลางในการอ้างอิงการซื้อขายข้าวระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้าว ที่สำคัญยังสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคข้าวด้วย” รองเลขาธิการ มกอช.กล่าว

ทั้งนี้ สารหนูอนินทรีย์เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ หากได้รับสัมผัสสารชนิดดังกล่าวในระยะสั้นจะมีผลต่อระบบสรีรวิทยาเกือบทั้งหมด ได้แก่ ภาวะอาหาร หลอดเลือดหัวใจ ไต ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ตับ ระบบเลือด และผิวหนัง ส่วนผลกระทบในระยะยาว องค์การ IARC (International Agency for Research on Cancer) สรุปว่า สารหนูอนินทรีย์เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (Group 1) โดยทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งปอด

ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-24 เม.ย. 2557 มีจำนวน 350,934 ตัน มูลค่า 159.272 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 33.8% และมูลค่าลดลง 29.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 529,983 ตัน มูลค่า 225.482 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 เม.ย. 2557 มีจำนวน 1.566 ล้านตัน มูลค่า 687.438 ล้านดอลลาร์โดยปริมาณลดลง 20.9% และมูลค่าลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 1.981 ล้านตัน มูลค่า 866.835 ล้านดอลลาร์ (FOB)

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (MARD) รายงานว่า ในไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปี 2557 เวียดนามส่งออกข้าวไปเกือบ 1.22 ล้านตัน มูลค่า 529.7 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยปริมาณลดลง 15.4% และมูลค่าลดลง 16.9% โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ข้าวเวียดนามขายได้ในราคาเฉลี่ยที่ 434.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลดลง 7.77 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อน

การส่งออกที่ลดลงในไตรมาสแรก ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดแคลนข้าวที่เป็นผลจากข้าวในคลังเหลือน้อย และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่คงที่ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 เดือนแรกของปี จีนเป็นผู้นำเข้าข้าวเวียดนามรายใหญ่ที่สุดถึง 40% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ที่ 31% ของส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 554% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเป็นผลจากข้อตกลงส่งออกข้าวที่ทำไว้ในช่วงปลายปี 2556

ทางด้านสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดการณ์ว่า ไทยจะกลับมาจับเคลือตลาดส่งออกข้าวโลกในราคาที่แข่งขันได้ โดย VFA อ้างข้อมูลว่าไทยขายข้าวขาว 5% จำนวน 200,000 ตัน ให้มาเลเซีย ในราคา 385 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน แต่ขณะเดียวกัน เวียดนามประเมินว่าจะสามารถขายข้าว 700,000 ตัน ได้ในเดือน เม.ย. นี้

สมาคมอาหาร ระบุว่า การส่งออกข้าวในไตรมาส 2 ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากหากเวียดนามต้องการบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2557 โดยเวียดนามต้องขายข้าวให้ได้อย่างน้อย 2 ล้านตันในช่วงนี้ แต่เป้าหมายส่งออกข้าวที่ตั้งไว้ถึง 2 ล้านตันดังกล่าว ก็จะสร้างความปวดหัวให้แก่ผู้ส่งออกท้องถิ่น เนื่องจากประเทศยังไม่มีสัญญาซื้อขายข้าวกับตลาดเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นแต่สัญญากับฟิลิปปินส์

ปัจจุบัน เวียดนามส่งออกข้าวไปยังประเทศในแอฟริกามากกว่า 55 ประเทศ โดยมีตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไบโอรี่โคสต์ กานา เซเนกัล แองโกลา และคาเมรูน ซึ่งการที่ข้าวเวียดนามได้รับความนิยมในตลาดแอฟริกาเนื่องจากมีราคาและคุณภาพดี นอกจากนี้ ในปีที่แล้ว รัฐบาลเวียดนามได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับประเทศกินีเพื่อส่งออกข้าวจำนวน 300,000 ตันต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ สมาคมอาหาร รายงานว่าในปี 2013 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 6.6 ล้านตัน โดยแอฟริกาเป็นตลาดใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากจีน หรือคิดเป็น 30% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด

ทางการรายงาน ว่า ในฤดูการผลิตฤดูหนาว (spring-winter season) ปีการผลิต 2013/14 ในเขตที่ราบลุ่มน้ำโขง (เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม) ซึ่งเพาะปลูกในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. นี้ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 11 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 2% จากจำนวน 10.8 ล้านตันในปีการผลิตก่อน

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวในทุกฤดูของเขตที่ราบลุ่มน้ำโขง ในปีการผลิต 2013/14 นี้ จะมีประมาณ 15.63 ล้านตัน ข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยจากปีการผลิตที่แล้ว ส่วนผลผลิตทั้งประเทศนั้นคาดว่าจะมีประมาณ 27.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1% จากปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



## กัมพูชา

กระทรวงการคลัง (Ministry of Economy and Finance) จะยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมศุลกากร (customs fees) สำหรับการส่งออกข้าวสาร เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการส่งออกข้าวและกระตุ้นให้มีการส่งออกข้าวมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้ ซึ่งวงการค้าระบุว่ามาตรการในครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนการส่งออกได้ประมาณ 15 เหรียญสหรัฐต่อตันคอนเทนเนอร์

วงการค้าระบุว่า มาตรการนี้จะช่วยลดขั้นตอนในการส่งออก ทำให้ส่งออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการทุจริตในขั้นตอนของการส่งออกตามปกติ ซึ่งประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Federation of Cambodian Rice Exporters; FCRE) ได้กล่าวว่ามาตรการนี้จะช่วยให้การส่งออกสะดวกมากยิ่งขึ้น แม้ว่ารัฐบาลจะต้องสูญเสียรายได้ไปบางส่วนก็ตาม

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## พม่า

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2558 พม่าส่งออกข้าว 1.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์การส่งออกข้าวปี 2557 และเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2556 ซึ่งคาดการณ์ว่าพม่าส่งออกข้าวได้ 1.16 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 12% การส่งออกข้าวในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ขยายตัวและการพัฒนาคุณภาพข้าว โดยล่าสุดพม่าชนะการประมูลข้าวที่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น จำนวน 60,000 ตัน และมีกำหนดจะจัดส่งภายในปีนี้

การผลิตข้าวในพม่ากำลังได้รับการพัฒนา เนื่องจากราคาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต การสนับสนุนของรัฐบาล ระบบสาธารณูปโภคและเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุง โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2558 พม่าผลิตข้าว 12.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 11.96 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกขยายตัว ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมด 8 แห่ง และมีกำหนดเสร็จในปี 2557 นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงคลองระบายน้ำในเขตพื้นที่น้ำท่วมและการพัฒนาพื้นที่น้ำลึกในเขตอิระวดี ซึ่งจะส่งผลให้พม่ามีพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งเพิ่มขึ้น ล่าสุดกระทรวงเกษตรสหรัฐ ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตในปี 2557 เป็น 11.96 ล้านตัน จากเดิม 11.72 ล้านตัน หรือปรับเพิ่มขึ้น 2%

ขณะที่ กระทรวงเกษตรสหรัฐ คาดการณ์ความต้องการใช้ในประเทศปี 2558 ไว้ที่ 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 10.5 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อัตราการเพิ่มของประชากร 2% จะส่งผลให้อัตราการบริโภคข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 180 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็น 103 กิโลกรัมต่อเฮคตาร์ (หรือประมาณ 16.48 กิโลกรัมต่อไร่)

ปัจจุบัน รัฐบาลพม่าให้การสนับสนุนเกษตรกรผ่านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค การใช้เครื่องจักรกล ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนด้านการเงินแก่เกษตรกรด้วยสินเชื่อ 40,000 จ้างต่อเฮคตาร์ (หรือประมาณ 41 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,316 บาทต่อเฮคตาร์ หรือประมาณ 210 บาทต่อไร่) ผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งพม่าอย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรสหรัฐ ตั้งข้อสังเกตว่าการผลิตข้าวของพมายังคงไม่สามารถแข่งขันกับไทยและเวียดนามได้ เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) ประกาศผลการประมูลข้าวเมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท VINAFOOD 2 (Vietnam Southern Food Corporation) ประมูลได้จำนวน 600,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 200,000 ตัน ในราคาที่ 436.50, 437.75, และ 439.25 เหรียญสหรัฐต่อตัน (\$/MT, CIF-DDU) กำหนดส่งมอบในเดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค., และส.ค. รวมเดือนละ 150,000 ตัน ขณะที่บริษัท VINAFOOD

1 (Vietnam Northern Food Corporation) ประมูลได้จำนวน 200,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 2 ล็อตๆละ 100,000 ตัน ในราคา 436 และ 439 เหรียญสหรัฐต่อตัน (\$/MT, CIF-DDU) กำหนดส่งมอบในเดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค., และส.ค. รวมเดือนละ 50,000 ตัน

สำนักงานเกษตรสหรัฐฯ ประจำกรุงมะนิลา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์มีแผนเพิ่มการส่งออกข้าวคังคัง ผ่านกระบวนการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 1.4 ล้านตัน

ทั้งนี้ เมื่อปลายปี 2556 ฟิลิปปินส์ได้พิจารณานำเข้าข้าวจำนวน 500,000 ตันจากเวียดนาม โดยเวียดนามได้ทยอยส่งข้าวมายังฟิลิปปินส์ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2556 มาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เข้าสู่ท่าเรือ Subic Bay Freeport ในเมือง Zambales ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงมะนิลา โดยแนวทางการทยอยนำเข้าข้าวก่อนเดือนกุมภาพันธ์ดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสามารถควบคุมราคาสินค้าข้าวไม่ให้กระทบผลผลิตของเกษตรกรฟิลิปปินส์ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2557 ได้

เจ้าหน้าที่องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) ได้กล่าวว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ระบายข้าวส่วนใหญ่ออกจากคลังในช่วงเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นโยลันดา (ไห่เยี่ยน) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าว

รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ร้องขอให้องค์การการค้าโลก (WTO) อนุมัติการต่อเวลาการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าว (Quantitative Restrictions: QRs) ไปจนถึงปี 2560 โดยสื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์ได้เรียกร้องการต่อเวลาการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวระหว่างการประชุมคณะมนตรีว่าด้วยการค้าสินค้า (Council for Trade in Goods) ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ปัจจุบัน ภายใต้ระบบการจำกัดปริมาณนำเข้าข้าว ฟิลิปปินส์อนุญาตให้นำเข้าข้าวปีละ 350,000 ตัน ตามโควตาปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume: MAV) โดยกำหนดภาษีในโควตา 40% และนอกโควตา 50% ในปี 2538 องค์การการค้าโลกอนุญาตให้ฟิลิปปินส์ใช้ระบบโควตาในการนำเข้าข้าวเป็นเวลา 10 ปี และในปี 2547 องค์การการค้าโลกอนุมัติให้ฟิลิปปินส์ต่อเวลาระบบโควตาออกไปอีก 5 ปี จนถึงปี 2555 และหลังจากนั้น ฟิลิปปินส์พยายามที่จะร้องขอให้มีการต่อเวลาไปจนถึงปี 2560 เพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ โดยจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์ ขณะที่ปัจจุบันฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการเจรจากับออสเตรเลีย แคนาดา ไทย และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การต่อเวลาจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวเป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับขององค์การการค้าโลก และนักวิจารณ์บางคนกล่าวว่า การยกเลิกการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวจะช่วยให้ราคาข้าวในประเทศลดลงและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิตหลัก (Kharif Marketing Season; KMS) ในปีการผลิต 2013/14 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 มาจนถึงวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 26.37 ล้านตัน โดยแคว้นที่จัดหาได้มากที่สุดคือแคว้น Punjab ซึ่งจัดหาได้ประมาณ 8.1 ล้านตัน ตามมาด้วยแคว้น Chattisgarh และ Andhra Pradesh จำนวนประมาณ 5.4 และ 3.6 ล้านตัน ตามลำดับ

ทั้งนี้วงการคาดการณ์ว่าในปีการผลิตนี้รัฐบาลน่าจะจัดหาข้าวได้ประมาณ 34.3 ล้านตัน จากฤดูการผลิตหลัก (Kharif crop) 31.1 ล้านตัน และฤดูการผลิตรอง (rabi crop) จำนวน 3.2 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดน้อยเพราะพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนและฝนที่ตกหนัก

ทางด้านสำนักงานสถิติ (the Directorate of Economics and Statistics) ได้เผยแพร่รายงานผลการประมาณการผลผลิตข้าวครั้งที่ 2 ในปีการผลิต 2013/14 โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 106.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% จากจำนวน 105.2 ล้านตัน ในปีการผลิตก่อน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

นายอากัง ลักโซโน รัฐมนตรีประสานงานสวัสดิการประชาชน เปิดเผยว่า รัฐบาลจะหันไปทบทวนระบบการกระจายข้าวของโครงการ เคพีเค ระบุว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้น เริ่มแรกจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ และตรวจสอบการกระจายข้าว โดยกระทรวงจะปรับเปลี่ยนมาตรการ เพื่อกระจายข้าวในโครงการได้อย่างถูกต้อง ทันทั่วถึง ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ

นายอากัง ยืนยันว่า แม้จะเกิดปัญหาขึ้นมา แต่รัฐบาลไม่มีแผนที่จะยุติโครงการ ที่ดำเนินการมา 16 ปีแล้ว เพราะโครงการนี้เป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และหวังว่ารัฐบาลใหม่จะสานต่อโครงการต่อไป

ท่าทีข้างต้นเกิดขึ้นหลังจาก รองประธานเคพีเค "นายบูไซโร มูกอดดาส" กล่าวว่า โครงการราสกินมีปัญหาจากกระบวนการร่วมค้า แต่นายอากังปฏิเสธ และเรียกร้องให้นายบูไซโรส่งหลักฐานสนับสนุนข้อสันนิษฐานของเขา

ด้านหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาของเคพีเค "นายโรนี่ ดิว ซูซานโต" เปิดเผยว่า หลังโครงการราสกินดำเนินการมา 16 ปี พบปัญหาซ้ำซาก 9 ประการ ที่จำเป็นต้องค้นหาว่าใครได้ประโยชน์จากความผิดปกติเหล่านี้ อาทิ คริวเรือรบเป้าหมายไม่ถูกต้อง หลายคริวเรือรบที่ได้รับข้าวกลับไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี ขณะที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับข้าวต่ำกว่า 15 กิโลกรัมตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่องการกระจายข้าวอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่มีการกระจายข้าวเลย ราคาข้าวแพง ทั้งที่รัฐบาลอุดหนุน และข้าวมีคุณภาพต่ำ

ในอีกราว 30 วันข้างหน้า รัฐบาลจะกำหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อเริ่มต้นออกแบบโครงการราสกินใหม่ หลังจากแผนปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ์ กระทรวงประสานงานสวัสดิการประชาชนจะทดสอบโครงสร้างใหม่ ว่าได้ผลดีที่สุดสำหรับโครงการราสกินหรือไม่

ข้อมูลจากเคพีเค แสดงให้เห็นว่า ในปี 2556 มีการจัดสรรงบประมาณตามโครงการราสกินจำนวน 21.4 ล้านล้านรูเปียะห์ให้กับคริวเรือรบเป้าหมาย 15.5 ล้านคริวเรือรบ ในปี 2555 จัดสรรงบประมาณ 19.3 ล้านล้านรูเปียะห์ให้ 17.4 ล้านคริวเรือรบ และในปี 2554 จัดสรรงบประมาณ 16.5 ล้านล้านรูเปียะห์ให้ 17.4 ล้านคริวเรือรบ

ขณะที่ข้อมูลจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณราว 15.3 ล้านล้านรูเปียะห์ให้โครงการนี้เมื่อปี 2554, 15.6 ล้านล้านรูเปียะห์ในปี 2555, 17.9 ล้านล้านรูเปียะห์ในปี 2556 และ 18.8 ล้านล้านรูเปียะห์ในปีนี้

ที่มา [กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](http://กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

## จีน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) จีนนำเข้าข้าวประมาณ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3.5 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี 2556/57 เนื่องจากราคาระหว่างของรัฐบาล (government support price) ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับราคาข้าวของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ไทย เวียดนาม และปากีสถาน โดยปกติแล้วจีนจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเมื่อราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง ซึ่งปัจจุบันราคาข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ นอกจากนี้ การบริโภคข้าวในประเทศมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าอัตราการเพิ่มของผลผลิต เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและความต้องการเชิงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์เพิ่มเติมว่า ในปี 2557/58 จีนผลิตข้าว 143 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 142.3 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2556/57 ขณะที่ในปี 2557/58 จีนมีความต้องการใช้ใน

ประเทศ 148 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 146 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2556/57 โดยการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศจะช่วยให้เงินสามารถรักษาระดับสต็อกข้าวปี 2557/58 ไว้ที่ 45 ล้านดอลลาร์

แหล่งข่าวดังกล่าวเปิดเผยว่า รัฐบาลจีนยังคงใช้มาตรการสนับสนุนเกษตรกรภายใต้โครงการประกันราคา โดยรัฐบาลกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำข้าวพันธุ์อินดิกาประจำปี 2557/58 ต้นละ 2,700 หยวน (หรือประมาณต้นละ 437 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณต้นละ 14,031 บาท) เพิ่มขึ้นจากต้นละ 2,640 หยวน (หรือประมาณต้นละ 427 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณต้นละ 13,710 บาท) หรือเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2556/57 สำหรับข้าวเปลือกพันธุ์จาปอนิกา ราคาต้นละ 3,100 หยวน (หรือประมาณต้นละ 502 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณต้นละ 16,118 บาท) เพิ่มขึ้นจากต้นละ 3,000 หยวน (หรือประมาณ 486 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณต้นละ 15,604 บาท) หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2556/57

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนมีกำหนดที่จะเปิดประมูลเพื่อขายข้าวที่รับซื้อจากเกษตรกรในช่วงครึ่งหลังของปี

โดยแหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลจีนรับซื้อข้าวจาปอนิกาจากเกษตรกรในปี 2556/57 รวม 10 ล้านดอลลาร์ และรัฐบาลจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นละ 140 หยวน (หรือ 23 เหรียญสหรัฐ หรือ 738 บาท) ให้แก่ผู้ซื้อในมณฑลทางชายฝั่งตอนใต้ เพื่อซื้อข้าวที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ปัจจุบัน รัฐบาลจีนยังคงกำหนดโควตาภาษี (TRQs) สำหรับการนำเข้าข้าว และจะเพิ่มโควตาในกรณีที่เป็น โดยจัดสรรโควตาให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ จีนกำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าวในโควตา 1% และนอกโควตา 65%

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (MINISTRY OF TRADE) ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเสนอราคาสูงเกินไป โดยการประมูลครั้งนี้ มีการเสนอข้าวจากไทยในราคาต่ำสุดที่ 481.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน cif free out (ciffo) และ 482.60 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffo ข้าวเวียดนามเสนอราคาที่ 599.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffo ข้าวอุรุกวัยเสนอราคาที่ 711 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffo ข้าวสหรัฐเสนอราคาที่ 714.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ciffo ส่วนข้าวจากบราซิลและอาร์เจนติน่าไม่มีการเสนอราคาในการประมูลครั้งนี้

ทั้งนี้อิรักต้องการซื้อข้าว โดยเป็นข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอุรุกวัย บราซิล อาร์เจนติน่า หรือสหรัฐ (LONG GRAIN (USA, URUGUAY, ARGENTINE, BRAZIL)) นอกจากนี้ยังได้ระบุว่าจะซื้อข้าวหอมและข้าวเหนียว (THAI JASMINE FRAGRANT HOM MALI, VIETNAMESE JASMINE FRAGRANT HOM MALI, PARBOILED THAI RICE, PARBOILED VIETNAMESE RICE) จากประเทศไทยและเวียดนามด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)